

สำนักวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จังหวัดเชียงราย



School of Law

Mae Fah Luang University

Chiang Rai

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ / โทรสาร หมายเลข 053 -917034

<http://www.mfu.ac.th>

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ความเป็นมา :

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้จัดตั้งสำนักวิชานิติศาสตร์ขึ้น ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2546 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วย การจัดตั้ง ส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ซึ่ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 25 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2546

พันธกิจ :

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการ ศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่มีอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน โดยหลักสูตรที่ร่างขึ้นโดย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งภาคทฤษฎี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ตลอดจนให้ยึดมั่นในหลักนิติ ธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยได้จัดกิจกรรมเสริมการศึกษาร่วมกัน เพื่อการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ได้มีโอกาสเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งการศึกษาและดูงานนอก สถานที่ ตลอดจน การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Guest Speaker)

นอกจากนี้ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังได้ดำเนินโครงการ ต่างๆ เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านกฎหมายแก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนอีกด้วย ตัวอย่างเช่น โครงการให้คำปรึกษากฎหมาย แก่ประชาชน งานนิติประเพณีร่ำลึก กิจกรรมสัปดาห์วันรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในอันที่จะสร้าง องค์ความรู้ใหม่ด้วยการทำวิจัยทั้งในท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ (GMS: The Greater Mekhong Subregion) นั่นเอง

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ปัจจุบัน สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดสอนในระดับปริญญา ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws Program) โดยจัด ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) 4 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรรวม 143 หน่วยกิต จำนวนรับ 600 คน ต่อ ปีการศึกษา แบ่งเป็นภาคปกติ 400 คน จากระบบรับ ตรง กับ ระบบการสอบคัดเลือกกลางของทบวงมหาวิทยาลัย และภาคพิเศษ 200 คน จาก การสมัครทั้งหมด เรียนเฉพาะวันเสาร์ / อาทิตย์ โดยที่กรณีหลักสูตรภาคพิเศษ สามารถ ดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิตได้

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้มี ความรอบรู้ทางกฎหมายทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติ โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและมี ประสบการณ์ทางวิชาชีพเกี่ยวกับนิติศาสตร์มาเป็นอาจารย์พิเศษในหลายๆ รายวิชา ทั้ง ภาคปกติ และภาคพิเศษ เพื่อให้บัณฑิตสามารถที่จะออกไปประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย สาขาต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนได้ โดยฝึก ฝนให้นักศึกษาสามารถใช้วิชากฎหมายให้ถูกต้องแก่กรณี รู้จักใช้เหตุผล มีความเข้าใจในตัว บทกฎหมาย ทั้งในการตีความและเจตนารมณ์ของกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ วางหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และความต้องการของสถาบันหรือ สถานประกอบการต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยนักกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ

อนาคต สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีแผนที่จะเปิดสอนระดับ ปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ต่อไป

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ / โทรสาร หมายเลข 053 -917034
<http://www.mfu.ac.th>